

**สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในเมืองต้นแบบ (จังหวัดชลบุรี) ครั้งที่ 7**  
**วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00-17:00 น.**  
**ณ ห้องประชุมทัฬพระยา ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ**  
**อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี**

**กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ**  
**(พื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7)**

**โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง**  
**“TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”**

1. วัน/เวลา : วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00-17:00 น.
2. สถานที่ : ณ ห้องประชุมทัฬพระยา ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3. จำนวนผู้ร่วมประชุม : รวมทั้งสิ้น 54 คน
4. กำหนดการประชุม

13:00 – 13:30 น.	ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
13:30 – 15:00 น.	o นำเสนอวัตถุประสงค์และขั้นตอนการประชุม o นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ
15:00 – 16:30 น.	รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
16:30 – 17:00 น.	สรุปประเด็นความคิดเห็นจากที่ประชุมเวลา
17:00 น.	ปิดการประชุม

## การประชุมกลุ่มย่อยพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7

(การประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนในพื้นที่ )

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 7 (พื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี)

### วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ รายละเอียดของผังเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD ที่ปรับปรุง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ

### ระยะเวลาดำเนินการ

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

### กลุ่มเป้าหมายของการดำเนินงาน

ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่โครงการรอบสถานีรถไฟที่สนใจรับทราบข้อมูลโครงการ

### ผลการดำเนินงาน

ในการประชุมกลุ่มย่อยฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 54 คน โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอดังต่อไปนี้

5. สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงจากโครงการฯ ในที่ประชุม

ตารางสรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการประชุม

ลำดับ	ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
<b>ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ</b>		
1	ในพื้นที่เมืองหนองปรือ บริษัท ออโรส ได้ทำการกำหนดและออกแบบผังเมืองในรูปแบบผังสีต่างๆ เสนอให้โครงการ TOD ออกแบบร่วมกับบริษัท ออโรส เพราะจะมีผลต่อการกำหนดผังอำเภอ	มีการนำเสนอในเวทีประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ เวลา 08.00 – 12.00 น โรงแรมแกรนด์พาราไดส์ และจะดำเนินการประสานกับบริษัทออโรสต่อไป
2	กังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ อยากทราบวิธีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม	มีการประสานงานกับทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และได้มีการออกแบบระบบระบายน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับกายภาพพื้นที่
3	ต้องการทราบระยะเวลาของการศึกษา การประเมินผลกระทบและการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ	ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนในการศึกษาจึงยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
4	ในวันประชุมคราวหน้าจะมีความชัดเจนข้อมูลของโครงการหรือไม่	จะมีความก้าวหน้าที่น่ามาประชุมในวันนี้และจะนำผลการประชุมนำไปเสนอในที่ประชุมต่อไป
5	เมื่อโครงการฯ สรุปรูปแบบผังแล้ว จะนำมาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบหรือไม่	จะต้องมีการนำเสนอผังเมืองต่อประชาชนให้ได้รับทราบ และต้องมีการติดประกาศผังเมืองด้วย
6	ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการจะถูกเวนคืนหรือเป็นการเช่าใช้พื้นที่จากภาครัฐฯ	การเวนคืนจะใช้วิธีสุดท้าย แต่จะใช้การเจรจาตกลงหรือในการใช้พื้นที่
7	ถ้ารัฐฯ ต้องการเช่าใช้พื้นที่ จะเช่าใช้พื้นที่เป็นระยะเวลาเท่าใด	ในต่างประเทศยังไม่มีความหมายตัวนี้ทั้งนี้ของต่างประเทศประมาณ 5-10 ปี
8	ได้กำหนดการประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าของโครงการในครั้งต่อไปเมื่อใด	จะมีการนำเสนอในเวทีประชุมวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์พาราไดส์ และจะดำเนินการประสานกับบริษัทออโรสต่อไป ในส่วนของการเงินการลงทุนจะมีการนำเสนอในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น โรงแรมแกรนด์พาราไดส์

## 6. ภาพบรรยากาศการประชุม



### การนำความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ประโยชน์

โดยความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมทั้งหมด ที่ปรึกษาจะรวบรวมและนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการศึกษาของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ ร่างผังเฉพาะ (Specific Plan) ร่างผังออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) ร่างผังระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) ร่างผังระบบสาธารณูปโภค ร่างผังระบบสาธารณสุขบริการในพื้นที่ ร่างแผนงานโครงการการลงทุน และระยะเวลาการพัฒนา ร่างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และร่างผลกระทบทางสังคม